

**ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH  
BAN TUYÊN GIÁO**

**ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM**

*Hải Dương, ngày 29 tháng 7 năm 2020*

\*  
Số 97 - CV/BTGDĐUK

*"V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch  
bệnh Covid - 19"*

63/10

26/7/20

**Kính gửi: Các đảng ủy, chi bộ cơ sở**

Dịch bệnh Covid - 19 đã tác động trực tiếp tới sự phát triển kinh tế toàn cầu, gây mất ổn định, trật tự an toàn xã hội tại một số quốc gia, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, Việt Nam đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, trước diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid - 19, Việt Nam vừa ghi nhận thêm một số trường hợp nhiễm bệnh mới trong cộng đồng vào ngày 26/7/2020, tình hình dịch bệnh chuyển sang giai đoạn mới. Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh; Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chi bộ cơ sở thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Các cấp ủy, chi bộ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tích cực tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về tác hại của bệnh Covid - 19 gây ra để chủ động phòng, chống dịch, không hoang mang, lo lắng và chú ý bảo vệ sức khỏe, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

2. Các cấp ủy đảng cần nắm chắc và theo dõi tình hình dịch bệnh để tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh; chuẩn bị các phương án

sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh; bố trí nước rửa tay sát khuẩn tại nơi làm việc của từng cơ quan, đơn vị.

3. Tăng cường kiểm soát các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động khi đến những nơi có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao để có biện pháp xử lý kịp thời. Thực hiện nghiêm việc khai báo và kiểm tra tại cơ sở y tế, cách ly y tế tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại nơi cư trú, nơi làm việc...kiểm soát chặt chẽ người được cách ly và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định; các tổ chức, cá nhân đưa thông tin gây hoang mang dư luận và lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi.

4. Tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác kịp thời, đúng định hướng cho cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động. Tăng đường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xử lý nghiêm các hành vi tung tin bịa đặt gây ảnh hưởng tiêu cực trong phòng, chống dịch. Báo cáo kịp thời về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối khi có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động bị nhiễm bệnh hoặc bị cách ly.

5. Chủ động có các phương án phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị. Quan tâm, theo dõi các cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động khi có dấu hiệu ho, sốt bất thường và chủ động đưa đến cơ sở y tế để kịp thời điều trị và cùng các cơ quan chức năng ngăn ngừa hiệu quả dịch bệnh. Quyết tâm kiểm soát không để dịch bệnh lây lan khi xảy ra.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP.

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Hữu Quang**